



ประกาศกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กิจการประปายองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้มีโครงการ ซ่อมวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. สารส้มแบบใส จำนวน ๔ ตัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ไชยะพาณิชย์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. กรอริบ ๗๕% จำนวน ๒ ตัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ไชยะพาณิชย์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเที่ยง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเที่ยง ได้มีโครงการ ชื่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. นายเศรษฐวิทย์สิทธิ์ ส. ICOM จำนวน ๒ ก้อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ส.ว. โคราช (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. สำหรับ/ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร จำนวน ๒ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ส.ว. โคราช (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จันทน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเที่ยง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องตัด และน้ำบริโภค ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางเชียงใหม่ ได้มีการจัดซื้อเครื่องตัด และน้ำบริโภค ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๓. น้ำดื่ม ชนิดขวด (๑๒ ขวด/แพ็ค) จำนวน ๒๕ แพ็ค ๒. น้ำดื่ม ชนิดถัง จำนวน ๓๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรค ๒ (ข) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๔(๕) ข้อ ๓๙ และตามกฎหมายกระทรวงกำหนด วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจาก เป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และหนังสือความที่สอ.ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว.๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:G2) ข้อ ๒ (๒.๓.๕) นั้น

จัดซื้อ วัสดุเครื่องตัด และน้ำบริโภค จำนวน ๒ รายการ ๓. น้ำดื่ม ชนิดขวด (๑๒ ขวด/แพ็ค) จำนวน ๒๕ แพ็ค ๒. น้ำดื่ม ชนิดถัง จำนวน ๓๕ ถัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมเกียรติ วรกุล โดยเสนอราคาเป็นราคาทั้งสิ้น ๒,๖๒๕ บาท (สองพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จันงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางเชียงใหม่



ประกาศกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นของกิจการประปา  
องค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม จำนวน ๒ รายการ

ตามที่ กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม ได้มีการจัดซื้อวัสดุอื่นของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม จำนวน ๒ รายการ ดังต่อไปนี้ ๑. มีเตอร์น้ำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๕ ตัว ๒. รางกับ ขนาด ๒ นิ้ว ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ได้สุ่มซองที่กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม จำนวน ๒ รายการ ผู้ที่ได้ซอง ๑ คือ เสือแก้ว วัฒนวิภาฯ ซึ่เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(จึงพวงท่อสูทก่อสร้าง) โดยเสนอราคา เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๑๕๐ บาท (ราคาทั้งหมดจึงโดยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) :

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

นายอัคริศักดิ์ ยืนศรีจันทร์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพื้งเทียม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด รหัส ๕๓๖-๕๖-๐๐๐๓  
จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพื้งเทียม ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด รหัส ๕๓๖-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด รหัส ๕๓๖-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับกรคัดเลือก ได้แก่ ไทนาะวิจิตร (ภายหลังขายปลีกให้บริการผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิฑิตศิริ อินทร์จำนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพื้งเทียม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหี้ยม  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ รายการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหี้ยม ได้มีการซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้เป็นวัสดุ อุปกรณ์ในการให้งานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหี้ยม ได้ส่งร่างต่อเมือง เพื่อให้ครบปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหี้ยมเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการได้ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับใบคัดเลือก ได้แก่ บริษัทหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ไพสิทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นราคาทั้งสิ้น ๔,๒๒๐ บาท (สี่พันสองร้อยยี่สิบ บาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐศักดิ์ อินทร์จันทน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหี้ยม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซังเทียม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีพิเศษเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซังเทียม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีพิเศษเจาะจง นั้น

๑. หน้าที่พิมพ์ Printer Canon model จำนวน ๓ ชุด/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิจการช่างเครื่องใช้สำนักงาน,ผู้ผลิต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. หน้าที่พิมพ์ Printer Canon model จำนวน ๒ ชุด/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิจการช่างเครื่องใช้สำนักงาน,ผู้ผลิต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. หน้าที่พิมพ์ Printer Canon model จำนวน ๑ ชุด/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิจการช่างเครื่องใช้สำนักงาน,ผู้ผลิต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. หน้าที่พิมพ์ Printer Epson ดั้ง Premium จำนวน ๑ ชุด/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิจการช่างเครื่องใช้สำนักงาน,ผู้ผลิต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. หน้าที่พิมพ์ Printer Epson รุ่น Premium จำนวน ๑ ชุด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิจการช่างเครื่องใช้สำนักงาน,ผู้ผลิต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๖. หน้าที่พิมพ์ Printer Epson รุ่น Premium จำนวน ๑ ชุด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิจการช่างเครื่องใช้สำนักงาน,ผู้ผลิต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๗. หน้าที่พิมพ์ Printer Epson รุ่น Premium จำนวน ๑ ชุด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิจการช่างเครื่องใช้สำนักงาน,ผู้ผลิต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐



(นายสิทธิชัย ช่างสร้างเหล็ก)

นายกองใหญ่การบริหารส่วนตำบลทุ่งรังสิต





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพื้งเทียม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของสำนักปลัด จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพื้งเทียม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของสำนักปลัด จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัตถุประสงค์และเผยแพร่ของสำนักปลัด จำนวน ๓๑ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม จำกัด นครเชียงใหม่ (ชายปลัด) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๕.๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖



นายวิรัชศักดิ์ อินทร์จำนงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพื้งเทียม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม  
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม ได้มีโครงการ ที่ก่อสร้างสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โดยสำนักปลัดของส่วนตำบลพียงเทียม จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ช่างก่อสร้าง สหกิจก่อสร้าง (ช.ก.ส.) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๑๑๑.๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดพันบาทถ้วน) รวมค่าขนส่ง ค่าประกันภัยอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายอภิชาติ พิเศษจำนงศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพื้งเทียม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพื้งเทียม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๓ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ว วัสดุภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๐๖.๖๐ บาท (แปดพันสามร้อยหกสิบกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอัครศักดิ์ อินทร์จำวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพื้งเทียม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับยกย่องคัดเลือก ได้แก่ บริษัทภูมิภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๑๖.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยสิบหก บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอิทธิศักดิ์ อิ่มทรัพย์จันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพียงเทียม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งเทียม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกเติมหัวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธี  
เฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งเทียม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกเติมหัวเตอร์  
จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. หมึกเติมหัว Brother TN-๒๖๐๐/๒๖๐๐ แผ่น จำนวน ๓ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวี  
กิจ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๖๖.๐๐ บาท (แปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาท  
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. หมึกเติมหัว Brother DCP-๒๖๑๐W (TN-๒๖๐๐) จำนวน ๓ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก  
ได้แก่ ร้านทวีกิจ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๖๐.๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อย  
หกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. Inkjet Printer ๖15-๗๖๐๐ จำนวน ๓ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวีกิจ (ขายส่ง, ขาย  
ปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. หมึกเติมหัว หัวหมึกเติมหัวเตอร์ ยี่ห้อ ๓๖๖๐ จำนวน ๓ ยี่ห้อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวีกิจ  
(ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี  
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศักดิ์สิทธิ์ วัฒนศิริจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งเทียม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง  
รพพ. ๔๒๖-๕๘ ๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  
กองคลัง รพพ. ๔๒๖-๕๘ ๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง รพพ.  
๔๒๖-๕๘ ๐๐๒๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวิ้ง ไตรเสนธรรมา เป็นราคาทั้งสิ้น  
๑,๖๖๖ บาท : ตามพื้นหรือยกตามจริง :

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอิทธิศักดิ์ อิงทร์จันทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหียง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหียง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ว.วัสดุภัณฑ์ ผู้มีเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๓๔.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหียง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง ประเภท ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางเชียงใหม่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง ประเภท ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง/ใบญ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านฉะฉังสปอร์ต (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอัครวิทย์ อัครวิทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางเชียงใหม่





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ  
เจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒๒  
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(๓๙.๑๖.๑๗.๐๐ ) จำนวน ๒๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก  
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุสุมา การโยธา (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๖๗๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ด  
พันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง**

**เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๕ ๖๔๒๐ นม. ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๕ ๖๔๒๐ นม. ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จึงเสนอซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๕ ๖๔๒๐ นม. ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบรรลือ รุ่งเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจุกตะเข็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อิทธิศักดิ์ อินทร์จำเอนก์

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำเอนก์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง